

Số: /BC-SCT

Thái Bình, ngày tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022

Thực hiện Công văn số 08/HĐPBGDPL ngày 17/11/2022 của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, Sở Công Thương báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành như sau:

1. Công tác chỉ đạo, thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội, có rất nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước đã được ban hành nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác này.

Năm 2022, Sở Công Thương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 07/KH-SCT về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của ngành. Cơ quan Sở xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là “một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng”, do vậy hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được coi là một hoạt động tác động vào đời sống tinh thần. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo cơ sở pháp lý đưa công tác này ngày càng đi vào nề nếp, thống nhất, hiệu quả, từ đó, góp phần nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, đóng góp tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật. Qua đó có những kiến nghị các giải pháp thực hiện nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo chủ động trong công tác phổ biến giáo dục pháp gắn với công tác phổ biến phòng, chống dịch Covid-19 cho doanh nghiệp trên địa tỉnh. Theo đó, triển khai linh hoạt các hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm thiết thực.

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-SCT ngày 20/01/2022, Thanh tra Sở đã tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; đợt 1 ngày 10/5/2022; đợt 2 ngày 28/6/2022 cho cán bộ công chức, viên chức và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với hơn 620 lượt người đăng ký tham gia.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành, góp phần ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Trong thời gian qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhìn chung đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo Sở luôn coi trọng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với việc cải cách thủ tục hành chính; tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các biện pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nên việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân từng bước được nâng lên, vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân được hạn chế; tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của các cơ quan, tổ chức được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, trong đó chú trọng việc phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh.

Đã xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các phòng, đơn vị tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật làm cho hoạt động này ngày càng đi vào nền nếp, có hiệu quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của ngành, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Hạn chế, khó khăn.

- Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã được triển khai từ năm 2012, nhưng đối với Sở Công Thương việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật là công việc khá khó khăn, chưa có nhiều sự quan tâm đầu tư, phối hợp thực hiện. Hiện nay, Sở Công Thương không có Phòng Pháp chế, cán bộ pháp chế kiêm nhiệm, chưa đạt chuẩn theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (yêu cầu phải có trình độ cử nhân luật trở lên), việc thực hiện công tác pháp chế chủ yếu dựa trên cơ sở kinh nghiệm công tác lâu năm.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được coi là cầu nối quan trọng để đưa pháp luật vào cuộc sống. Hiện nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gặp nhiều khó khăn, việc triển khai Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp còn hạn chế do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đầu năm 2022.

- Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và đội ngũ Báo cáo viên pháp luật hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc chưa sâu sát.

- Kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được cấp chung vào kinh phí cho hoạt động tư pháp, pháp chế hàng năm chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác.

- Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật còn đơn điệu.

4. Đề xuất, kiến nghị.

Để có được những giải pháp hữu hiệu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần có sự nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc, toàn diện, khách quan, khoa học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đã được xác định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, trên cơ sở đó hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào thực chất, có cơ sở để đặt ra những mục tiêu về phổ biến, giáo dục pháp luật cần đạt được trong các kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là những kế hoạch, chương trình mang tính chiến lược lâu dài. Tạo ra sự thống nhất trong việc đánh giá hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi cả nước, từ đó xây dựng được mặt bằng chung khi thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành.

Tuyên truyền và nâng cao hơn nữa nhận thức tầm quan trọng, trách nhiệm của cán bộ, công chức về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành. Quan tâm thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như: Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình..., để phổ cập kiến thức pháp luật cho mọi người trong dân xã hội.

Kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sở Công Thương báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành năm 2022. Đề nghị Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Ngọc Phúc